
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
คร้ังที่  1/2567 

วันพุธ  ท่ี 5  มิถุนายน  พ.ศ. 2567   เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

************************************* 

ผู้มาประชุม 
1. นางนพมาศ เพราพันธ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นายชนวิช สายโอภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายมะโน   พลวารินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางเสมอ   สุทธิกรณ์ ผู้แทนครู กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์   แพรสมบูรณ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
6. พันเอกชัยนันท์ ศิลปี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
7. พระครูโอภาสบุญญากร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา กรรมการ  
8. พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา กรรมการ  
9. นายเอกวุฒ ิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พันตำรวจโทบุญชู จันทร์เดชะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
2. พันตำรวจโทเดชา   หนูทองแก้ว      ผู้แทนผู้ปกครอง               กรรมการ (ติดภารกิจ 
3. นางนาถพร         ดิสโร       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ (ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป   
3. นางสาววนิตชนัย ยังสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/ 

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
4. นายกำพล           ชุ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5. นายนิธิศ             สันสยะ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
6. นางสาวธีราพร      นุ้ยสุข       ครู 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

นางนพมาศ  เพราพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการตามวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  นางนพมาศ  เพราพ ันธ ์  ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานโรงเร ี ยน 

สอาดเผดิมวิทยา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ 
1.2  นางนพมาศ  เพราพ ันธ ์  ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานโรงเร ี ยน 

สอาดเผดิมวิทยา กล่าวแสดงความยินดีกับนายเอกวุฒิ  ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องจาก
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช 2566 และได้รับยกย่องโล่เชิดชู
เกียรติในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 และแสดงความยินดี
กับผลงานของครูและนักเรียนท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานด้านต่าง ๆ มากมาย 
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 1.3  นางนพมาศ  เพราพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียน 
สอาดเผดิมวิทยา กล่าวช่ืนชมการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2567 ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องจนบรรลุเป้าหมายในเชิงประจักษ์ 
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งท่ี 5/2566 วันศุกร์ที่ 22 
ธันวาคม 2566  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ/เร่ืองสืบเนื่อง 

           นายเอกวุฒิ  ไกรมาก  ผู ้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและ 
ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมการประชุมในวันนี้  

3.1  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      นางสาววนิตชนัย  ยังสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

แผนงานรายงานการดำเนินงาน ดังนี้ 
       3.1.1  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2567 
              1)  ผู้บริหาร   จำนวน  5 คน 

 2) ข้าราชการครู  จำนวน  120 คน 
 3) ครูอัตราจ้าง (ไทย)  จำนวน  18 คน 
 4) ครูอัตราจ้าง (ต่างชาติ) จำนวน  17 คน 
 5) ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2 คน 
 6) ลูกจ้างช่ัวคราว  จำนวน  38 คน 

รวมทั้งสิ้น        200 คน 
     3.1.2   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567  ครั้งท่ี 1 

      1) ข้าราชการครูย้ายเข้า จำนวน 2 คน  
1. นายธนศร  ธนาศรี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
2. นางสาวลักขณา  ย่องเส้ง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

      2) ข้าราชการย้ายออก จำนวน 1 คน  
 1.   นางสาวอุดมพร  เนตรวงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     3) บรรจุแต่งต้ัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  จำนวน 1 คน  
 1.   นางสาวลลิตา  บุญวรจิต  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
     4) ครูอาสาสมัคร  จำนวน 5 คน  
 1.   ครูอาสารัฐบาลจีน  จำนวน  3 คน 
 2.   ครูอาสารัฐบาลเกาหลี  จำนวน  1 คน 
 3.   ครูอาสารัฐบาลญี่ปุ่น  จำนวน  1 คน 

 นางนพมาศ  เพราพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เน้นย้ำการดูแลครูอาสาสมัครจาก 3 
ประเทศ ให้โรงเรียนดูแลความปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแสดงความยินดีกับการได้ตำแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีปฏิบัติการ 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบ 
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3.2  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
       นางสาวเนตรชนก  ธานีรัตน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  รายงานการดำเนินงาน ดังนี ้
      3.2.1  รายงานผลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 

       ตามที่ได้แจ้งแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ในที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาครั้งท่ีผ่านมา ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2566 แล้วนั้น โดยตามประกาศ
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศึกษาส ุราษฎร ์ธาน ี  ช ุมพร เร ื ่อง แนวปฏ ิบ ัต ิการร ับน ักเร ียน  
ปีการศึกษา 2567 ได้กำหนดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับทราบเขตพื้นที่บริการและ
แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้คำปรึกษาการรับนักเรียนของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2567 ให้สอดคล้องตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื ่นๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง เพ ื ่อให้มีความบริส ุทธิ ์  ย ุต ิธรรม เป็นธรรม  
เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  ซึ ่งขณะนี้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาได้ดำเนินการรับนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2567 เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

สรุปผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 

 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.) จำนวน 

ประเภท 
นักเรียน  
(คน) 

ผูส้มัคร 
(คน) 

เข้าสอบ 
(คน) 

รับมอบตัว 
(คน) 

 สอบคัดเลือก 192 585 575 192 
 ความสามารถพิเศษ 18 38 38 18 
 เง่ือนไขพิเศษ 30 - 30 30 

รวม 240 613 - 240 
 

ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.) จำนวน 

ประเภท 
นักเรียน 
(คน) 

ผูส้มัคร 
(คน) 

เข้าสอบ 
(คน) 

รับมอบตัว 
(คน) 

 สอบคัดเลือก 30 288 288 30 
 ความสามารถพิเศษ 10 22 22 10 
 เง่ือนไขพิเศษ 20 - 20 20 

รวม 60 310 - 60 

ระดับชั้น 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ รวม 

จำนวน 
นักเรียน(คน) 

จำนวน  
นักเรียน(คน) 

จำนวนนักเรียน(คน) 

ม.1 240 198 438 
ม.4  240 136 376 
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ประเภทห้องเรียนพเิศษ ม.1 
 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

แผนการรับนักเรียน จำนวน 

ห้องเรียน ห้อง คน สมัคร (คน) 
เข้าสอบ 
(คน) 

รับมอบตัว 
(คน) 

EP 2 60 65 60 60 

วิทย์ - สสวท.และ 
สอวน. 

1 36 136 133 36 

ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ เป็น
ภาษาอังกฤษ (EIS) 

2 72 184 184 72 

ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ม.1 
ห้องละ 30 คน 
(SMTE) 

1 30 119 109 30 

รวม 6 198 504 486 198 
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ประเภทห้องเรียนพเิศษ ม.4 
 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการรับนักเรียน จำนวน 

เกณฑ์ นร./ห้อง ห้อง คน สมัคร (คน) 
เข้าสอบ 
(คน) 

รับมอบตัว 
(คน) 

EP 1 30 37 30 30 

วิทย์ - คณิต - เทคโนโลยี - 
สิ่งแวดล้อม 

1 30 111 104 30 

ห้องเรียนพิเศษศิลป์-
ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาเกาหลี  

1 36 90 88 36 

ห้องเรียนพิเศษศิลป์-
ภาษาจีน 

1 40 89 87 40 

รวม 4 136 327 309 136 

 
 จึงขอรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สอาดเผดิมวิทยาได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

3.2.2  รายงานผลการทดสอบศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2566 

         จากการทดสอบศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2567 และการทดสอบศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบ Digital Testing ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เมื่อวันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ และวันท่ี 2 มีนาคม 2567 ปีการศึกษา 2566 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 54.96 52.97 51.62 48.18 50.73 
คณิตศาสตร์ 24.24 25.46 25.62 24.88 25.38 
ภาษาอังกฤษ 31.81 31.65 31.42 30.58 31.76 
วิทยาศาสตร์ 29.50 30.22 30.18 29.48 30.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

54.96

24.24

31.81 29.50

52.97

25.46 31.65 30.22

51.62

25.62
31.42 30.18

48.18

24.88
30.58 29.48

50.73

25.38
31.76 30.00

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.57 42.50 42.33 38.59 40.78 
สังคมศึกษาฯ 38.64 33.85 33.75 32.20 33.09 
ภาษาอังกฤษ 28.76 24.88 26.49 25.23 26.19 
คณิตศาสตร์ 29.20 20.11 20.60 19.17 19.96 
วิทยาศาสตร์ 33.70 29.93 29.59 28.09 29.09 
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 3.2.3 รายงานนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ม.3 และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 ปีการศึกษา 
2566 โดยงานทะเบียน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

สรุปจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จบรอบ 1 
25 มี.ค. 

จบรอบ 2 
27 มี.ค. 

จบรอบ 3 
4 เม.ย. 

จบรอบ 4 
18 เม.ย. 

จบรอบ 5 
9 พ.ค. 

รวมจบ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ม.3 460 431 10 4  5 450 10 
คิดเป็น
ร้อยละ 

100 93.70 2.17 0.87 0.00 1.16 97.83 2.17 

ม.6 393 367 13 5 1 2 388 5 
คิดเป็น
ร้อยละ 

100 93.38 3.31 1.27 0.25 0.54 98.73 1.27 

 
3.2.4  การเป็นเจ้าภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2567 (จำนวน 24 
โรงเรียน) ระหว่างวันท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดเป็น 3 ค่ายย่อย ดังนี้ 

  - ค่ายย่อยท่ี 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จังหวัดชุมพร 
  - ค่ายย่อยท่ี 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 
  - ค่ายย่อยท่ี 3 โรงเรียนสภาราชินีตรัง  จังหวัดตรัง 

0.00

20.00

40.00

60.00

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

50.57

38.64

28.76 29.20
33.70

42.50

33.85

24.88
20.11

29.93

42.33
33.75

26.49
20.60

29…

38.59
32.20

25.23

19.17

28.09

40.78

33.09
26.19

19.96

29.09

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ
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ค่ายย่อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาเป็นเจ้าภาพ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 240 คน ครูผู้ดูแล 30 
คน รวมทั้งส้ิน 270 คน ซึ่งตามกำหนดการจัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์รวม จะจัดในวันท่ี 12 มิถุนายน 2567 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณประเดิม ช้ัน 5 อาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จึงขอเรียน
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
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3.2.5 สรุปการจัด “กิจกรรมปั่น ปันน้ำใจ สอาดสุดใจไบค์สุดมันส์” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในโอกาส
ก่อตั้งโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาครบ 100 ปี เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
2. เพื่อสมทบกองทุนส่งเสริมศักยภาพและกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังกาย 
4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร 
ซึ่งกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

- ประเภทปั่น 50 กิโลเมตร จำนวน 309 คน และ  
- ประเภทปั่น 5 กิโลเมตร จำนวน 43 คน  
  รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 352 คน จำนวนทีม 25 ทีม   

ท้ังนี้ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่  อาหารและเครื่องดื่ม หรืออื่นๆ ทำให้กิจกรรมปั่น ปันน้ำใจ 
สอาดสุดใจไบค์สุดมันส์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่วนรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่ายจะนำเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบ 
 

 3.3  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       นายกำพล  ชุ่มจันทร์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  รายงานการดำเนินงาน ดังนี ้
        3.3.1  รายงานผลความสำเร็จของชมรม To be number one ปีการศึกษา 2567 
                 1. นางสาวปวริศา ทองพนัง ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 จากทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 14 ระดับประเทศ  

                 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านการประกวดผลงานของชมรมฯ รอบภูม ิภาค 
(ภาคใต้) รอกำหนดการประกวดผลงานในระดับประเทศต่อไป 
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       3.3.2  การจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนจัดโครงการคืนพื้นผิวจราจรสู่สาธารณะ  
        โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาดำเนินการกิจกรรมคืนพื้นจราจรสู่สาธารณะ โดยจัดพื้นที่จอดรถ

ในโรงเรียนให้กับนักเรียน คืนพื้นท่ีการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้สาธารณชนท่ัวไปได้ใช้เป็นปกติ ซึ่งได้รับ ความ
อนุเคราะห์ตีเส้นสถานท่ีจอดรถบริเวณหลังพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จากแขวงทางหลวงชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3.3.3  การเข้า - ออกโรงเรียนของนักเรียน 
                1. นักเรียนเข้า - ออกโรงเรียนทางประตู 1 เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย

ของนักเรียน กรณีฝนตกนักเรียนสามารถเข้าโรงเรียนได้ทุกประตู 
                 2. นักเรียนที ่นำรถจักรยานยนต์เข้าประตู 1 (จอดรถหลังพระพุทธรูป) และประตู 3  

(จอดรถหลังอาคาร 10) 
     3.3.4  การดูแลทรัพย์สินทางราชการ 
       มีการติดตั้งกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราในแต่ละช่วงเวลา

และรายงานผลการตรวจสอบผ่านทาง Line กลุ่มเวรยามรักษาความปลอดภัย 
     3.3.5  ปรับเปล่ียนพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

บริเวณหน้าโรงเรียน บริเวณหลังพระพทุธรูป 

นายรัศมี์กุล ขาวปากช่อง (แดง) นายธวัชชัย จินตะวรณ์ (แขก) นายสมชาย  กาญจนกองโต (บอย) 
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   3.3.6  ปรับปรุงมิติห้องเรียนสีขาว 
      การสำรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้หัวหน้าระดับตรวจความเรียบร้อย และ

รายงานผลการตรวจมายังกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
            1. ข้อมูลรายช่ือนักเรียนในช้ันเรียน 
        2. ตารางเรียน 
   3. ตารางแบ่งเวรประจำวัน  
   4. บอร์ดคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวประจำช้ันเรียน    
   5. รูปสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหนือกระดานหน้าช้ันเรียน  
   6. ไม้กวาด ท่ีโกย และถังขยะ 
   7. ความสะอาดเรียบร้อยโดยภาพรวม 
     3.3.7  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2564  

ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน 
   - หมวดท่ี 3 ว่าด้วยการมาสาย  
                     - หมวดที่ 8 ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนและจัดทำเป็นระเบียบ

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2567 
     3.3.8  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 
   1. พิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดี ท่ี 6 มิถุนายน 2567 

2. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567 
   วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567  

ม.1 และ ม.4  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ม.2 และ ม.5  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

   วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 
    ม.3 และ ม.6  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
   (ม.1 - ม.3  ณ หอประชุมอาคาร 9 และ ม.๔ - ม.๖ ณ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณประเดิม) 

3. กีฬาสีเฟื่องฟ้าเกมส์ วันท่ี 5 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบ 
 

3.4  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
       นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป รายงานการดำเนินงาน ดังนี้ 
        3.4.1  การจัดงาน “ลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื่องฟ้าร้อยใจ”  
          การจัดงาน “ลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื่องฟ้าร้อยใจ” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 

พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดยมีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ ตามที่นางนาถพร ดิสโร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้มีการติดตั้งไฟเพิ่มแสงสว่างบริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่รอบสนามให้เพียงพอ  
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที ่ 5/2566 เมื่อวันศุกร์ที ่ 22 ธันวาคม 2566 นั้น  
ทางโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ได้ดำเนินการติดต้ังไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่าง โดยดำเนินการติดต้ัง
บริเวณถนนรอบสนามฟุตบอล และในวันจัดงานดังกล่าว ได้มีการเพิ่มแสงสว่างตามจุดต่าง ๆ พร้อมประดับไฟ
อุโมงค์ทางเข้างาน ประดับไฟบริเวณต้นไม้ และจุดถ่ายภาพต่าง ๆ  
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         ในการจัดงาน “ลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื่องฟ้าร้อยใจ” ได้ดำเนินการเสร็จส้ินไปเรียบร้อย
แล้ว จึงขอรายงานการดำเนินงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

           1)  จำนวนโต๊ะงาน ลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื่องฟ้าร้อยใจ จำนวนโต๊ะท้ังส้ิน 294 โต๊ะ 
ประกอบด้วย 

                        1.1) โต๊ะที่จำหน่ายนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและ
หน่วยงานภายนอก จำนวน 285 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 3,000 บาท รวมจำนวนเงินท้ังส้ิน 855,000 บาท และโรงเรียน
พะโต๊ะวิทยาสนับสนุนเงินเพิ่ม จำนวนเงิน 250 บาท รวมยอดเงินจำหน่ายบัตรทั้งสิ้น 855,250 บาท (แปดแสน
ห้าหม่ืนห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

                       1.2) โต๊ะท่ีไม่ได้จำหน่าย จำนวน 9 โต๊ะ ดังนี้ 
                                  1) โต๊ะVIP จำนวน 6 โต๊ะ 
                                  2) โต๊ะเจ้าหน้าท่ีนักการ ภารโรง จำนวน 1 โต๊ะ 
                                  3) โต๊ะนักดนตรี จำนวน 2 โต๊ะ 
                      1.3) การสนับสนุนบัตรงานลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื ่องฟ้าร้อยใจ ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมีโรงเรียนสนับสนุนดังนี้ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ที่สนับสนุนบัตรงานลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื่องฟ้าร้อยใจ 
 

ท่ี โรงเรียน จำนวนเล่ม จำนวนเงิน (บาท) 
1 โรงเรียนศรียาภัย 2 เล่ม 6,000 
2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1 เล่ม 3,000 
3 โรงเรียนสวีวิทยา 1 เล่ม 3,000 
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1 เล่ม 3,000 
5 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1 เล่ม 3,000 
6 โรงเรียนเมืองหลังสวน 1 เล่ม 3,000 
7 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1 เล่ม 3,000 
8 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 2 ใบ   1,000 
9 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา     1 เล่ม 3,000 
10 โรงเรียนละแมวิทยา 1 เล่ม 3,000 
11 โรงเรียนปะทิววิทยา 1 เล่ม 3,000 
12 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 1 เล่ม 3,000 
13 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา   1 เล่ม 3,000 
14 โรงเรียนศรียาภัย ๒ -   - 
15 โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม -   - 
16 โรงเรียนนาสักวิทยา  -   - 
17 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม -   - 
18 โรงเรียนชลธารวิทยา -   - 
19 โรงเรียนด่านสวีวิทยา -   - 
20 โรงเรียนครนพิทยาคม -   - 
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ท่ี โรงเรียน จำนวนเล่ม จำนวนเงิน (บาท) 
21 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 1 เล่ม         3,000 

รวม 
โรงเรียนที่สนับสนุนบัตร 

จำนวน 14 โรงเรียน 
14 เล่ม 2 ใบ 43,000 

                   2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื่องฟ้าร้อยใจ จำนวน
เงินทั้งสิ้น 684,650 บาท  (หกแสนแปดหม่ืนสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย งานลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื่องฟ้าร้อยใจ  
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน ผู้ประสานงาน 

1 
ค่าอาหารโต๊ะจีน จำนวน 269 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 1,700 
บาท  (โต๊ะแถมจำนวน 25 โต๊ะ) 

457,300 นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ 

2 ทรายใส่สนาม จำนวน 2 คันรถ คันรถละ 4,100 บาท 8,200 นายนิธิศ สันสยะ 

3 
ค่าจ้างนักการเก็บกวาดขยะบริเวณสนาม จำนวน 3 
คน คนละ 500 บาท 

1,500 นายนิธิศ สันสยะ 

4 
ค่าจ้างนักการทำความสะอาดห้องน้ำและสถานท่ีจัด
งาน กลางคืน จำนวน 3 คน คนละ 500 บาท 

1,500 นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ 

5 

ค่าจ้างจัดตกแต่งไฟประดับ ร้าน สมพงษ์ การไฟฟา้  
1. ตกแต่งไฟอุโมงค์ โดมหน้าโรงเรียน 
2. ไฟย้อมฉากถ่ายภาพ 
3. ไฟตกแต่งต้นไม ้

25,000 นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ 

6 

ค่าจ้างทำป้าย และฉากถ่ายภาพ จากร้านโรงพิมพ์ศรี
จันทร์ 
     1. โฟมบอร์ดตัวเลขโต๊ะ 3,000 บาท 
     2. ป้ายโฟมบอร์ดจุดเช็คอิน 100 ปี 1,300 บาท 
     3. ป้ายจุดถ่ายภาพหน้ามณฑป 16,000 บาท 
     4. ฉากซุ้มทางเข้างาน 85,000 บาท 
     5. บัตรงาน 290 เล่ม 7,250 บาท 
     6. ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน 100 ปี หน้า
โรงเรียน 3,600 บาท 
     7. โฟมบอร์ด วันสถาปนาโรงเรียน 2 ชุด 3,800 
บาท 
     8. ป้ายบอร์ด A3 และสติกเกอร์ติดกล่องบริจาค 
1,200 บาท 

121,150 

 
 
นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ 
นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ 
นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ 
นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ 
นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ 
นายนิธิศ สันสยะ 

 
นายกำพล ชุ่มจันทร์ 
 
นางสาววนิตชนัย ยังสุข 

7 

ค่าจ้างจัดดอกไม้สด ตกแต่งสถานท่ีจากร้าน DN 
flower 
     1. จัดดอกไม้รูปคุณหญิงสอาดฯและท่านเจ้าคุณ
ประเดิม พิธีบนสระว่ายน้ำ 5,000 บาท 
     2. จัดดอกไม้มณฑปคุณหญิงสอาดฯ และท่านเจ้า
คุณประเดิมฯ  5,000 บาท  

11,000 

 
 
นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ 

 
นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ 
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ท่ี               รายการ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
      3. ดอกไม้และเครื่องสักการะคุณหญิงสอาดฯ

และท่านเจ้าคุณประเดิมฯ ในวันงานท่ี 27 มกราคม 2567 
จำนวน 1,000 บาท 

 
นางสาววนิตชนัย ยังสุข 

 

8 
ค่าแต่งตัวพิธีกร 
     1. นายศรายุทธ ชาญนคร จำนวน 1,500 บาท 
     2. นางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน จำนวน 2,000 บาท 

3,500 นางณหทัย ใยฤทธิ์ 

9 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร จำนวน 3 นาย  
นายละ 500 บาท 

1,500 นายกำพล ชุ่มจันทร์ 

10 ค่าช่อบูเก้ ฝ่ายปฏิคม 50 ช่อ ช่อละ 35 บาท 1,750 นางสาววนิตชนัย ยังสุข 
11 ค่าวงดนตรี 50,000 นายนิธิศ สันสยะ 
12 ค่าเครื่องด่ืมโต๊ะ VIP 2,250 นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน ์

 รวม 684,650  
                รายรับค่าจำหน่ายบัตร จำนวนเงิน 855,250 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 684,65 
บาท ยอดเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น 170,600 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 

      ในการนี้ การจัดงาน “ลีลาศการกุศลร้อยปี ราตรีเฟื่องฟ้าร้อยใจ” มียอดเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จากการจัดงาน คงเหลือทั้งสิ ้น 170,600.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) และได้โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 803 044 9658 ชื่อบัญชี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (เงินระดมทรัพยากร) เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2567 

      3.4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
      ในปีงบประมาณ 2567 กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงาน จำนวน 

28 โครงการ/กิจกรรม โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงปัจจุบัน โดยได้มีการดำเนินงานตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 7 นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ 2567 

      นางนพมาศ  เพราพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแล
ความสะอาดและความปลอดภัยการปรับปรุงอาคารและห้องเรียนความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีต่าง ๆ 
และในการประชุมผู้ปกครองต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบรวมถึงการใช้ห้องสุขา 
และระบบเสียงตามสาย เพื่อให้การรับบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
4.1  การเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี  

ของนักเรียน ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา จากเดิมที่กำหนดการจัดกิจกรรมช่วงเดือนมิถุนายน 2567 
เปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2567 เนื่องจากนักเรียนบางส่วนต้องใช้ระยะเวลา
ดำเนินการทางกฎหมายในการทำหนังสือเดินทางเพื ่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดังกล่าว ซึ ่งผู ้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 36 คน ครู 3 คน โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ตามโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์
ภาษา กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-เกาหลี จำนวน 1,274,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงเรียนแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและ
เห็นชอบในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 
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มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและเห็นชอบ ให้
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

4.2  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2567  
       นายกำพล  ชุ่มจันทร์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  รายงานการปรับปรุงแก้ไข

ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2567 ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน 
   - หมวดท่ี 3 ว่าด้วยการมาสาย  
                     - หมวดที่ 8 ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนและจัดทำเป็นระเบียบ

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2567 
       นางนพมาศ  เพราพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ส่ือสารระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในกรณีท่ีมีการกระทำผิดระเบียบและผู้ปกครองมารับทราบ อีกท้ังต้อง
ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกันถึงกฎระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2567  
ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติตนไปในทิศทาง
และมาตรฐานเดียวกันตามระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2567 และในการ
ประชุมหรือการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหรือบุคคลต่าง ๆ ควรมีวาทศิลป์ในการพูด อีกประการหนึ่งการให้
นักเรียนออกจากสถานศึกษาควรพิจารณาความผิดและปรึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารทุกฝ่าย  
อีกทั้งอยากให้ครูผู ้สอนและครูที ่ปรึกษาช่วยติดตามการติด 0  ร  มส  เพื่อให้เปอร์เซ็นการติด  0  ร  มส   
ลดน้อยลง  รวมถึงการติดตามพฤติกรรมนักเรียนและการจ่ายค่าบำรุงการศึกษาให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 

      พระมหาชัยศิลป์  ชยโชติ  ผู ้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา  ได้แนะนำเรื ่องการมาสายของ
นักเรียนครบ 10 ครั้ง แล้วต้องเปลี่ยนสถานศึกษา ถ้าหากนักเรียนมาสาย 10 ครั้ง ต้องเปลี่ยนสถานศึกษาจริง
หรือไม่ 

      นายกำพล  ชุ ่มจันทร์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ชี ้แจงการมาสายของ
นักเรียนครบ 10 ครั้ง ไม่มีการให้นักเรียนเปลี่ยนสถานศึกษาเนื่องจากไม่ใช่ความผิดร้ายแรง แต่ เป็นการต้ัง
กฎระเบียบไว้เพื่อให้นักเรียนเกรงกลัวและเพื่อดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อย และมีการเชิญผู้ปกครอง
มารับทราบและร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เช่น การบำเพ็ญประโยชน์  การไป
เย่ียมบ้าน  การพูดคุยถึงสาเหตุการมาสาย 

     นางนพมาศ  เพราพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมา
สายของนักเรียนว่าด้วยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งกรณี
นักเรียนมาสายยังไม่เคยมีการให้นักเรียนเปล่ียนสถานศึกษา เนื่องจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา
ก่อนนักเรียนจะมาสายครบ 10 ครั้ง 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและเห็นชอบ ให้
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2567 

4.3  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงงบประมาณตามโครงการจัดซื้อยานพาหนะส่วนกลาง มาดำเนินงานปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 2  

       ด้วย ห้องเรียนอาคารเรียน 2 มีห้องเรียนท่ียังไม่มีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 ห้องเรียน 
และ ณ ปัจจุบันมีสภาพอากาศร้อน เพื่อสร้างบรรยากาศและอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนนั้น 
งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงจะดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร 2 โดยจะ
ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขวงกบช่องลม ประตูและหน้าต่าง จากเดิมที ่เป็นไม้ เปลี ่ยนเป็นอลูมิเนียม  
เมื่อดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนท่ียังไม่มีการติดต้ัง
ต่อไป  
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       ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงขออนุมัติเปล่ียนแปลงงบประมาณตามโครงการจัดซื้อยานพาหนะส่วนกลาง 
ซึ่งได้ขออนุมัติโครงการเมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2566 ไว้แล้วนั้น มาดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม ติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน อาคาร 2 

       นายนิธิศ  สันสยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  ได้ชี ้แจงรายละเอียดการปรับปรุงห้องเรียน 
เนื่องจากอาคาร 2 เป็นอาคารไม้ ต้องมีการปิดช่องระบายอากาศและเปลี่ยนประตูหน้าต่าง เพื่อรองรับการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ 

       นางนพมาศ  เพราพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เพิ่มเติมให้มีการเปล่ียน
ช่ือโครงการและวัตถุประสงค์ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน โดยมีกิจกรรมย่อยเป็นการปรับปรุงห้องเรียน  
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องครบถ้วน 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและเห็นชอบ ให้
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตามโครงการจัดซ้ือยานพาหนะส่วนกลาง มาดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร 2  

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาใหม่  
      นายเอกวุฒิ  ไกรมาก  ผู ้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้เสนอให้แต่งตั ้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาใหม่ เนื่องจากมีคณะกรรมการสถานศึกษาได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ คือ 
  นายศรีชัย  วีระนรพานิช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้บ่อยครั้ง 
  นายวีรศักดิ์  อัคราวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องจากได้รับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบเด็ก

และเยาวชนจังหวัดชุมพร 
  นางพนมวรรณ  เสขะพันธ์  ผู้แทนศิษย์เก่า  เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้บ่อยครั้ง 
      นายเอกวุฒิ  ไกรมาก  ได้เสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาใหม่  โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ

และความเหมาะสม ได้แก่ 
           1. นายสรรค์พล  แสนบ้านยาง  เลขานุการนายกเทศบาลชุมพร  เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  2. นายพะเนิน  อุชุภาพ  ซึ ่งเป็นอดีตครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาและเป็นอดีตผู้อำนวยการ

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาและผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่า

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและเห็นชอบ 

5.2  การสร้างป้ายและรั้วโรงเรียน  
       นายสมศักดิ์  แพรสมบูรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามโครงการการสร้างป้าย

และรั้วโรงเรียน 
       นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ

การสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินการ 
       นายเอกวุฒิ  ไกรมาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้ช้ีแจงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

100 ป ี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ครอบสนามสตีทบาสเกตบอล ขณะนี้กำลังดำเนินการให้นายช่างองค์การบริการ
จังหวัดชุมพร เป็นผู้ออกแบบเขียนแบบจัดทำ ปร.4 และ ปร.5 พร้อมลงนามรับรองแบบแปลนก่อสร้าง 
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5.3  การสร้างอาคารโดมหลังพระพุทธรูปเพื่อให้นักเรียนจอดรถจักรยานยนต์ 
       นายสมศักดิ์  แพรสมบูรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เสนอให้มีการสร้างอาคารโดม

หลังพระพุทธรูปเพื่อให้นักเรียนจอดรถจักรยานยนต์ และเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และได้ใช้ประโยชน์มาก
ขึ้น เนื่องจากเมื่อสร้างอาคารโดมแล้วจะไม่ร้อน 

       นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้
จอดรถจักรยานยนต์  เนื่องจากปกติใช้เป็นสนามกีฬาของกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาที่ยังใช้ประโยชน์ในด้าน
การเรียนการสอน 
 5.4  โครงการงานปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคาร 3 

       นางเสมอ  สุทธิกรณ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดตามโครงการงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคาร 3  เนื ่องจากฝ้าเพดานและอ่างล้างจานมีการรั ่วซึม ซึ ่งยังไม่มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายแก่นักเรียนและครูผู้สอนได้ 

       นายนิธิศ  สันสยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  โครงการงานปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการอาคาร 3  อยู่ในการะบวนการติดต่อผู้รับเหมาเนื่องจากต้องแก้ปัญหาจากหลังคาเนื่องจากรอยต่อ
มุมหลังคาแตกทำให้เวลาฝนตกมีน้ำรั่วลงมายังฝ้าเพดาน และอ่างล้างจานรั่วซึม 

       นายสมศักดิ์  แพรสมบูรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับอาคาร หาก
อาคารมีอายุนานแล้ว ควรเชิญวิศวกรอาคารมาประเมินสภาพการใช้งานอาคารไม่คุ ้มค่ากับการซ่อมแซม และ
ดำเนินการขอสร้างอาคารใหม่ 

        นางนพมาศ  เพราพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งการเสนอโครงการ
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติให้ดำเนินส่งไปยังกองการการศึกษาที่องค์การบริการจังหวัดชุมพร และเชิญชวน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
เจ้าคุณประเดิม ช้ัน 5 อาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

เลิกประชุม 12.00 น. 

  
 

                       (นางสาวธีราพร  นุ้ยสุข) 
   บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

          (นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

    (นายเอกวุฒิ  ไกรมาก) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
 


